

ด่วนที่สุด

ที่ พน ๐๓๐๖/๕๕๙



ตลค.

ส่ง : กวค. ๓๒๕ก.

รับที่ : ๕4751/65

11 พ.ค. 2565 เวลา 15.50 น



31.10
กวค.
วันที่ 11/05/65
ภษา 16.12

กระทรวงพลังงาน

ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ ๘ - ๙ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือกระทรวงพลังงาน ที่ พน ๐๖๐๐/๑๙๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ๑) รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ ๘ - ๙ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และภาคผนวก จำนวน ๑ ชุด
 - ๒) แนวทางการดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนการพิจารณารายงานโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
 - ๓) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการกิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒
 - ๔) สำเนาคำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ ๗๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
 - ๕) ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกระบวนการในการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชน สำหรับโครงการ หรือกิจการหรือการดำเนินการใดที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่กระทรวงพลังงานได้เสนอเรื่อง โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ ๘ - ๙ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มาเพื่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ กฟผ. ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ ๘ - ๙ ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา ๖๐๐ เมกะวัตต์ พร้อมระบบส่งไฟฟ้า และขออนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนประมาณการเบิกจ่ายสำหรับโครงการดังกล่าว นั้น

/กระทรวงพลังงาน ...

กระทรวงพลังงานขอส่งข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (รายงาน EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ ๘ - ๙ ของ กฟผ. มาเพื่อประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรี (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ตามแนวทางการดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน EHIA ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) โดยโครงการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ก่อน ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องจัดทำรายงาน EHIA ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการกิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้ “โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงขนาดกำลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวม ๑๐๐ MW ขึ้นไป เข้าข่ายเป็นโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง” (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ประธาน กกพ.) จึงได้ลงนามในคำสั่ง กกพ. ที่ ๗๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย (คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ) จำนวน ๕ ท่าน ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากบุคคลภายนอกที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เพื่อดำเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับรายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ ๘ - ๙ ของ กฟผ. ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกระบวนการในการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชน สำหรับโครงการ หรือกิจการหรือการดำเนินการใดที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ - ๕)

ทั้งนี้ คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรียงประธาน กกพ. ขอส่งรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ ๘ - ๙ ของ กฟผ. (รายงานการรับฟังความคิดเห็นฯ) ซึ่ง กกพ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๗๗๒) เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีมติรับทราบแล้ว โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญ ดังนี้

๑.๑ การศึกษารายละเอียดโครงการ: คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้ดำเนินการศึกษารายละเอียดข้อมูลโครงการ ผลการรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมา รวมถึงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามรายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ ๘ - ๙ ของ กฟผ. และมีการประชุมคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อวางแผนกำหนดกระบวนการ วิธีการ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลโครงการฯ สถานที่ และเวลาในการรับฟังความคิดเห็นฯ ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งได้มีการจัดประชุมเตรียมการทั้งสิ้น ๔ ครั้ง และมีการลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการ พร้อมทั้งซักถามและรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนของ กฟผ. เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะโครงการ และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ รวมถึงข้อร้องเรียนของชุมชนที่ผ่านมา

๑.๒ ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น: คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้ดำเนินการกระบวนการรับฟังความคิดเห็น โดยมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ในพื้นที่และช่องทางออนไลน์ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และข้อกำหนดของจังหวัดลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) โดยสรุปมีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ในพื้นที่และผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด จำนวน ๒,๙๖๙ ราย โดยสามารถจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้เป็น ๙ กลุ่ม แบ่งเป็นประชาชนในพื้นที่รอบโครงการ จำนวน ๑,๕๙๓ ราย (ร้อยละ ๕๓.๗) รองลงมา คือ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน ๗๗๓ ราย (ร้อยละ ๒๖.๒) และหน่วยงานราชการทั้งในระดับต่าง ๆ จำนวน ๔๒ ราย (ร้อยละ ๑.๔) ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาประชาชนในพื้นที่เป็นรายตำบล พบว่าอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลแม่มาะ จำนวน ๖๗๑ ราย (ร้อยละ ๒๒.๖) ตำบลสบป่า จำนวน ๓๖๙ ราย (ร้อยละ ๑๒.๔) ตำบลนาสัก จำนวน ๒๙๕ ราย (ร้อยละ ๙.๙) ตำบลจางเหนือ จำนวน ๑๖๔ ราย (ร้อยละ ๕.๕) และตำบลบ้านดง จำนวน ๙๔ ราย (ร้อยละ ๓.๓) ตามลำดับ

๑.๓ การแสดงความคิดเห็น: มีผู้แสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นฯ ล่วงหน้าก่อนวันจัดรับฟังความคิดเห็นฯ จำนวน ๓ ราย และในวันจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีผู้แสดงความคิดเห็นด้วยวาจาทั้งสิ้น ๔๖ ราย และมีผู้แสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นฯ จำนวน ๗๙ ราย นอกจากนี้ ยังมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นระยะเวลา ๑๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นฯ รวม ๒๔ ราย รวมผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด ๑๕๒ ราย โดยสามารถจัดหมวดหมู่ของประเด็นความคิดเห็นได้เป็น ๓ เรื่อง ดังนี้

๑.๓.๑ ประเด็นโครงการโรงไฟฟ้าแม่มาะทดแทนเครื่องที่ ๘ - ๙: พบว่า ประเด็นที่แสดงความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลจากมากไปน้อย คือ ด้านรายละเอียดโครงการ ๘๖ ความคิดเห็น ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ๗๕ ความคิดเห็น ด้านเศรษฐกิจและสังคม ๖๗ ความคิดเห็น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓ ความคิดเห็น และด้านอื่น ๆ ๙ ความคิดเห็น ตามลำดับ

๑.๓.๒ ประเด็นภาพรวมโรงไฟฟ้าแม่มาะ: พบว่า ประเด็นที่แสดงความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลจากมากไปน้อย คือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕๘ ความคิดเห็น ด้านเศรษฐกิจและสังคม ๔๘ ความคิดเห็น ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ๔๒ ความคิดเห็น และด้านอื่น ๆ ๑๘ ความคิดเห็น ตามลำดับ

๑.๓.๓ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กกพ.: มีผู้แสดงความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะจำนวน ๖ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เนื่องจากในฐานะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ขอให้ช่วยกำกับดูแลอย่างรอบคอบจำนวน ๒ ความคิดเห็น การสร้างโรงไฟฟ้าที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องต่าง ๆ ขอให้คณะกรรมการได้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและเสนอให้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับหมู่บ้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น และเสนอให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ สำนักงาน กกพ. ประกาศหรือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ต่อสาธารณชนให้ได้ง่ายขึ้น จำนวนอย่างละ ๑ ความคิดเห็น นอกจากนี้ เสนอให้ สำนักงาน กกพ. ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ และการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ จำนวน ๑ ความคิดเห็น

๑.๓.๔ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น:

๑) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ถึงแม้ว่าโครงการโรงไฟฟ้าแม่มาะทดแทนเครื่องที่ ๘ - ๙ จะใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณน้อยกว่า

เทคโนโลยีเดิม อย่างไรก็ตาม การใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง จะมีการปลดปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น ดังนั้น กฟผ. ควรหาเทคโนโลยีในการดักจับและกักเก็บหรือเปลี่ยนให้เป็นเคมีภัณฑ์ชนิดอื่นหรือทำการปลูกป่า เพื่อสัมฤทธิ์วัตถุประสงค์ของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิที่เป็นศูนย์ (Net Zero)

๒) การใช้น้ำสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า ถึงแม้โครงการจะมีมาตรการเกี่ยวกับแหล่งน้ำไว้อย่างครอบคลุมแล้ว ประชาชนบางส่วนเสนอให้ กฟผ. จัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมรวมถึงพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้ำที่มีอยู่ให้ชุมชนสามารถใช้ในการเพาะปลูกได้ รวมถึงการจัดการคุณภาพน้ำ ดังนั้น กฟผ. ควรเสนอให้ กฟผ. จัดทำแผนบูรณาการทางด้านน้ำอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมระยะเวลาของอายุของโรงไฟฟ้า โดยแผนนี้ควรมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามปริมาณการใช้น้ำและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

๓) ปัญหาทางด้านกลิ่นจากแหล่งน้ำซึ่งมาตามฤดูกาล แม้ประเด็นนี้อาจไม่รุนแรง แต่ส่งผลกระทบต่อระบบกวนชุมชนไม่มากก็น้อย แต่ประเด็นปัญหาสืบเนื่องมาจากการควบคุมคุณภาพของน้ำตามแหล่งน้ำ ซึ่งหาก กฟผ. มีแผนบูรณาการทางด้านน้ำที่สมบูรณ์ ปัญหาในเรื่องนี้ก็จะลดลง

๔) ปัญหาทางด้านเสียง ชุมชนได้ชี้ประเด็นเรื่องเสียงรบกวนในยามวิกาลเนื่องจากปริมาณเสียงพื้นฐานต่ำลงทำให้ได้ยินเสียงการทำงานของเครื่องจักร โดย กฟผ. ได้มีมาตรการติดตั้งอุปกรณ์เก็บเสียงเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เสียงดังกล่าวมีผลกระทบต่อบางชุมชนเท่านั้น ดังนั้น จึงมีความน่าจะเป็นในการนำระบบวงจรตัดเสียงรบกวน (Noise Cancellation) มาติดตั้งตามบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบ

๕) ปัญหาด้านการจราจร แม้จะมีมาตรการด้านการจราจรจะถูกกำหนดไว้ให้ครอบคลุมทั้งระยะการก่อสร้างและระยะดำเนินการ ประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณรอบโครงการได้ชี้ให้เห็นถึงความไม่สมบูรณ์ต่าง ๆ ของระบบสัญญาณไฟจราจรส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นระยะ ดังนั้น กฟผ. ควรสนับสนุนร่วมมือกับกรมทางหลวงสำรวจและทำการแก้ไขจุดบกพร่องดังกล่าว โดยระหว่างก่อสร้างควรกำกับให้รถที่เข้าออกโครงการติดป้ายให้ชัดเจนบริเวณกระจกทางด้านข้างทั้ง ๒ ข้าง และด้านท้าย ระบุชื่อโครงการหน่วยงาน และเบอร์ติดต่อ

๖) ปัญหาด้านสาธารณสุข แม้จะมีมาตรการทางด้านสาธารณสุขที่ครอบคลุมแล้ว ประชาชนยังมีความห่วงกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่อาจมีความรุนแรงขึ้น ดังนั้น กฟผ. ควรจัดทำแผนฉุกเฉินเพิ่มเติมเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยยึดหลักป้องกันเป็นพื้นฐานสำคัญ

๗) ปัญหามลพิษทางอากาศต่าง ๆ แม้จะมีมาตรการชัดเจนและเข้มงวดอยู่แล้วก็ตาม แต่ในสถานการณ์ช่วงสภาวะภูมิอากาศทั่วไปไม่อำนวย เช่น ในฤดูหนาวท้องฟ้าปิด เกิดหมอกควัน ควรดำเนินการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และช่วยเหลือประชาชนให้สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างทั่วถึง

๘) การเพิ่มศักยภาพของชุมชน กฟผ. ควรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของชุมชน หรือบุคลากรในชุมชน เพื่อให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ ไม่เฉพาะเพื่อการทำงานกับโรงไฟฟ้าเท่านั้น แต่ให้มีความสามารถในการทำงานในสถานที่อื่น ๆ ด้วย

๙) ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควรเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชน ตัวแทนภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินงานติดตามตรวจสอบทุกครั้ง

๑๐) ปัญหาการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า หรือกองทุนสนับสนุนจาก กฟผ. หรือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ควรเน้นสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง และยกมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกทางสังคมเป็นหลัก เพื่อให้ชุมชนและครัวเรือนประชาชนสามารถช่วยตัวเองได้ในระยะยาวต่อไป โดยอาศัยฐานความต้องการของชุมชนเป็นหลัก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุพจน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์)

รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๘, ๗๗๕

โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๖

E-mail Supasit@erc.or.th, Hathaichanok@erc.or.th